



HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM)
TỔNG LIÊN HỘI
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (028) 3836.9585; 3836.5178 – Fax: 3837.3180 – E-mail: vptlh@hcm.fpt.vn – Website: httvn.org

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 352/2020/TLH-VT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THU KÊU GỌI CẦU NGUYỆN VÀ THÔNG BÁO

của Tổng Liên Hội - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
gửi các tôi con Chúa giữa cơn đại dịch nCovid-19.

Cầu xin sự bình an của Đức Chúa Jêsus Christ ở cùng anh chị em hết thảy giữa cơn bão rối và lo sợ trong cơn đại dịch nCovid-19 toàn cầu. (Cô-lô-se 3:15a; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16).

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh trên, đặc biệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của chính quyền địa phương về việc “dừng các nghi lễ tôn giáo” và dự báo trong “một tuần hoặc vài tuần” tới đây sẽ là cao điểm của việc chống dịch. Vì vậy, để kịp thời phòng tránh sự lây lan giữa cộng đồng, Tổng Liên Hội kêu gọi và thông báo cho các Hội Thánh:

1. Cầu nguyện cho đất nước, dân tộc và thế giới được bình an; cho lãnh đạo chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương; cầu nguyện cho tôi con Chúa đủ ơn và sức Chúa ban để vượt qua cơn đại dịch này.
2. Không hoang mang và đừng chủ quan, cần theo sát sự hướng dẫn của các cơ quan y tế có trách nhiệm ở địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cách tốt nhất.
3. Tạm thời hạn chế tập trung đông người (theo quy định). Tuy nhiên, nhà thờ, nhà nguyện, điểm nhóm vẫn mở cửa để con cái Chúa có thể đến cầu nguyện theo số lượng cho phép. Hãy nhờ cậy Chúa, vững vàng trong đức tin và luôn giữ lòng yêu mến Chúa trong giai đoạn khó khăn này.
4. Xin Chúa cho sinh hoạt của các Hội Thánh sẽ sớm trở lại bình thường.
5. Các Hội Thánh địa phương tùy khả năng đóng góp tài chánh để hỗ trợ cho việc phòng, chống dịch theo thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương. (Tài chánh gửi về Văn phòng Tổng Liên Hội để chuyển).

Cầu xin Chúa cho tai vạ này sớm chấm dứt để mọi người có cơ hội nghe đến Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ. “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (II Phi-e-rơ 3:9).

Đức Chúa Jêsus phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bão rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Muốn thật hết lòng.

TM. BAN TRỊ SỰ TỔNG LIÊN HỘI
HỘI TRƯỞNG,

Mục sư Thái Phước Trường